



ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2561



สวัสดิ์ปีใหม่ 2561 จากใจ...สกก.

กม.เตรียมเสนอผลงานจัดรูปที่ดินของสำนักผังเมืองชิงรางวัลระดับโลก

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 สำนักงาน ก.ก. และสำนักผังเมือง ได้เข้าร่วมคลินิกให้คำปรึกษาแนวทางการสมัครขอรับรางวัล **United Nations Public Service Awards ประจำปี ค.ศ. 2018** โดยนำผลงาน “การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณสวนหลวง ร.9” ที่ได้รับรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 มาขอรับคำปรึกษาเพื่อสมัครขอรับรางวัลในนามกรุงเทพมหานคร ซึ่ง ดร.อดิชาติ พงศ์กัลป์

และนายชัยยุทธ กมลศิริสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ให้คำแนะนำและเทคนิควิธีการเชิงลึกเกี่ยวกับการเขียนผลงานและวิธีการสมัครขอรับรางวัล ตลอดจนจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษช่วยอ่านและให้ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ก. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานของกรุงเทพมหานครจะได้รับรางวัลในระดับโลกต่อไป



สำนักงาน ก.ก. ได้จัดทำ “แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 – 2565)” ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายและทิศทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถดูเพิ่มเติมและดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.bangkok.go.th/csc> หัวข้อ “แผนงาน/โครงการ”



และอีกเล่มหนึ่งคือ “รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”

สามารถดาวน์โหลดได้ที่

<http://www.bangkok.go.th/csc>

หัวข้อ “เอกสารเผยแพร่”





ด้านการเงิน

เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล เบิกเงินต้นสังกัดล่าช้าเกินเวลาที่กำหนดในระเบียบ

นำเงินที่ได้รับบริจาคเพื่อกิจกรรมของนักเรียนไปใช้จ่ายผิดวัตถุประสงค์
นำเงินโครงการอาหารกลางวันไปใช้จ่ายค่าอาหารว่างสำหรับเลี้ยงรับรอง
ผู้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน ซึ่งไม่ตรงกับวัตถุประสงค์

ผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลใบสำคัญการจ่ายเงิน บกพร่องในหน้าที่ทำใบสำคัญ
การจ่ายเงินสูญหาย

เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการด้านการเงินและเป็นกรรมการรับ-ส่งเงิน
บกพร่องต่อหน้าที่ โดยรับเงินและจ่ายเงินให้กับผู้รับบางส่วน แล้วต่อมา
เอกสารสำคัญเกี่ยวกับเงินสูญหายไม่ได้จ่ายเงินที่เหลือ และไม่นำเงินดังกล่าว
ส่งคืนตามระเบียบ ต่อมามีการตรวจพบจึงนำส่งเงินคืน

เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินบกพร่องต่อหน้าที่
โดยขอผลิตส่งใบสำคัญการจ่ายเงินภายใน 15 วัน และไม่นำเงินเหลือจ่าย
ใบสำคัญการจ่ายเงินคืนราชการภายในกำหนดเวลาตามระเบียบ เมื่อมีการ
ตรวจสอบจึงได้นำส่งคืน

เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน และตรวจสอบเอกสาร
ประกอบฎีกา ปรากฏว่าเอกสารประกอบฎีกาไม่ถูกต้อง ไม่ทักท้วงเป็นหนังสือ
ภายในเวลาที่กำหนดในระเบียบ

เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจฎีกาใช้เวลาในการ
ตรวจฎีกาเกินเวลาที่กำหนดในระเบียบ และเอกสาร
ประกอบฎีกาไม่ถูกต้อง ไม่ทักท้วงเป็นหนังสือภายในเวลา
ที่กำหนดในระเบียบ

มีอำนาจอนุมัติฎีกาไม่ทักท้วงเป็นหนังสือภายในเวลา
ที่กำหนดในระเบียบ กรณีเอกสารประกอบฎีกาไม่ถูกต้อง
กรรมการรับ-ส่งเงินมีหน้าที่นำส่งเงินในรูปคณะกรรมการ
ไม่ดำเนินการด้วยตนเอง โดยมอบหมายด้วยวาจาให้
ลูกจ้างนำเงินส่งแทนและไม่ควบคุมตรวจสอบรายละเอียด
ของเงินค่าธรรมเนียมและใบส่งเงิน เป็นเหตุให้ลูกจ้าง
นำเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว เมื่อมีการตรวจสอบพบ
จึงติดตามนำเงินคืนราชการจนครบ

มีหน้าที่ควบคุมการรับ-จ่ายใบเสร็จรับเงิน ไม่ดูแลและ
จัดระบบเพื่อควบคุมการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน เป็นเหตุ
ให้ผู้อื่นนำใบเสร็จรับเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว เมื่อมีการ
ตรวจสอบพบ จึงได้มีการติดตามนำเงินคืนราชการจนครบ



ด้านการพัสดุ

กรรมการตรวจรับพัสดุลงลายมือชื่อว่าได้รับพัสดุครบตามรายการ ซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริง แต่ภายหลังได้รับมอบครบถ้วน
กรรมการตรวจรับพัสดุได้ลงลายมือชื่อว่าได้รับพัสดุครบถ้วนตามรายการแล้ว โดยยังไม่มีการตรวจพัสดุ สิ่งของตามรายการที่ได้รับมอบ
แต่ภายหลังได้ดำเนินการตามระเบียบ

ผู้มีหน้าที่ลงบันทึกการรับจ่ายพัสดุให้เป็นปัจจุบัน ไม่ดำเนินการบันทึกรายการรับ-จ่ายพัสดุให้เป็นปัจจุบันและลงรายการล่าช้า
มีความบกพร่องต่อหน้าที่

กรรมการตรวจรับพัสดุได้ลงลายมือชื่อ ว่าได้มีการส่งมอบพัสดุครบถ้วนตามรายการแล้ว ซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริง เป็นเหตุให้เกิด
ความบกพร่องในการคิดคำนวณค่าปรับ

หมายเหตุ ระดับโทษตามความร้ายแรงแห่งกรณี สำหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ใช้เฉพาะความผิดเล็กน้อย กรณีกระทำความผิดเล็กน้อย
และมีเหตุอันควรงดโทษ ให้ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้

ด้านการเงิน

ความผิดร้ายแรง โทษไล่ออก

- ➔ นำเงินราชการที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
- ➔ ผู้มีหน้าที่นำส่งเงินของสมาชิกคุรุสภามีได้นำส่งเงิน เมื่อมีการตรวจพบจึงนำเงินมาส่งคืน
- ➔ เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เป็นกรรมการเบิกจ่ายเงินทำการแก้ไขรายการเอกสารการเบิกเงินจำนวนสูงขึ้นไปแล้วนำไปใช้ส่วนตัว
- ➔ ผู้รับเงินค่าบริการทดสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้างจากผู้มาทดสอบคุณภาพวัสดุ มิได้นำเงินส่งให้กับทางราชการ
เมื่อมีการตรวจพบจึงนำเงินมาคืนจนครบ

